



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5 เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดการประชุมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวางแผนและเตรียมแพทย์เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ ให้ทีมแพทย์เข้าประจำจุดตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. วางกำลังครอบคลุมพื้นที่รอบมณฑลพิธี 21 จุด แบ่งกำลังทีมแพทย์เป็นประจำจุดและแบบเดินเท้าเพื่อดูแลประชาชน กรณีส่งต่อผู้ป่วย มีทีมแพทย์ทั้งจากกรมการแพทย์ทหารบก สธ. กทม. ร.ร.แพทย์ แพทยสภา แพทย์จากเหล่าทัพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงนี้ประชาชนเดินทางเข้ากราบพระบรมศพในหลวง ร.9 มากขึ้น ซึ่งการเข้าไปกราบในพระบรมมหาราชวังอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ จะเกิดความตื้นตัน ปิติสุข วิธีที่ดีที่สุดและให้ผลทางจิตใจสูงสุด แนะนำให้ทำกิจกรรมดี ๆ ทั้งในรูปแบบจิตอาสาหรือทำความดีเท่าที่จะทำได้ ทั้งต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมส่วนรวม</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>สวท.</p>	<p>ปัญหาขาดยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดหายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 และเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหน่วยงานชื่อยาจากสปสช.เป็นรพ.ราชวิถี ทำให้ผู้ป่วยบางโรคกังวลเรื่องยาขาด ซึ่งเลขาธิการสปสช.ยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ขาดยาแน่นอน โดยเฉพาะปัญหายาเอชไอวีตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วขอให้มั่นใจว่ามียาเพียงพอสำหรับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการขาดยา ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขาดยาแน่นอน รวมถึงน้ำยาฟอกไตและยาโรคไตในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการเดิม</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>การจัดซื้อยาในระบบหลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด สปสช. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. ได้หารือความก้าวหน้าการจัดหายาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 ยืนยันว่ายาไม่ขาดแน่นอน จากการหารือกับอบก. ยาที่ซื้อเพิ่มสามารถใช้ได้ถึงเดือนพ.ย.นี้ และเมื่อได้งบประมาณปี 2561 จะสามารถซื้อยาตามกระบวนการได้ทันที กรณีงบประมาณมาไม่ทันจะยืมยาจากอบก.ก่อน และเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อยารวมๆ คล่องตัว ได้ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานชุดต่อรองราคา มีรองปลัด สธ.เป็นประธาน 2.คณะทำงานชุดตรวจรับยา มีโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธาน และ 3.คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล มีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยาที่ผู้ป่วยกังวลว่าจะขาด คือ อะบาคาเวียร์ (Abacavir) เป็นยาด้านไวรัสเอดส์สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไม่ได้และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นการขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากบริษัทผลิตยาไม่ทัน ขณะนี้แก้ไขได้แล้ว มียาพอสำหรับผู้ป่วยแน่นอน</p> <p>นพ.จักรกริช ไร่ศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นฯ กล่าวว่า หลังประธานบอร์ด สปสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเมื่อวันที่ 5 ก.ย. คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ปี 2561 และแต่งตั้งคณะทำงานต่อรองราคายา ผลการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ 9 หมวด 124 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างไตและยา EPO, วัคซีน, ยาด้านไวรัสเอดส์, ยาบัญชี จ 2, ยารักษาวัณโรค, ยาแก้ปวดและยาด้านพิษ, ยาหัวใจและหลอดเลือด, สายสวนหัวใจ, ฤกษ์งามอนามัยและสารหล่อลื่น ได้ราคาลดลง 21 รายการ สามารถประหยัดงบประมาณได้อีกกว่า 52 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจสอบคลังสินค้า ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกันระหว่าง สปสช. รพ.ราชวิถี และ อบก. เพื่อส่งมอบความรับผิดชอบให้กับ รพ.ราชวิถีดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัติจำหน่ายทำลายยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หมดอายุในกลุ่มยากำพร้า
ไทยรัฐ	<p>ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ปี 2561 มี 6 เรื่อง 1.การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภค เน้นให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง การกำจัดวัณโรค โดยเฉพาะในเรือนจำ โดยมีการตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. 2.การเพิ่มทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือทีมหมอครอบครัว ในปี 2561 ตั้งเป้าสร้างทีมหมอครอบครัวให้ได้ 1,000 ทีม 3.การพัฒนาคน โดยเฉพาะแพทย์เชี่ยวชาญ 3 สาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และระบาดวิทยา 4.การเงินการคลัง ต้องมีระบบเตือนว่าถึงจุดที่ต้องลงไปช่วย และจะดึงระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวเสร็จมาใช้ 5.สร้างโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล</p>
มติชน	<p>นโยบายปลัด สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. มอบนโยบายสำคัญในปี 2561 อาทิ การพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน รวมทั้งการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2.คลินิกหมอครอบครัว 3.การเร่งรัดในประเทศไทยปลอดจากเชื้อวัณโรค 4.โครงการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 5.การเงินการคลัง 6.โครงการ GREEN and CLEAN Hospitals 7.การส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล และป้องกันเชื้อดื้อยา 8.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ และการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 9.การพัฒนาระบบการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน 10.การพัฒนาระบบคุณภาพสถานพยาบาล รพ.สต.ติดดาว และ 11.บริบทของเขตสุขภาพ</p>
มติชน เดลินิวส์	<p>แต่งตั้ง สสจ.-ผอ.รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ สธ.ระดับสูง 3 ฉบับ ในตำแหน่ง นพ.สสจ.และ ผอ.รพ. รวม 60 คน ดังนี้</p> <p>นพ.สสจ. ได้แก่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน นพ.ขจร วินัยพานิช สสจ.แพร่ นพ.ทศเทพ บุญทอง สสจ.เชียงราย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง นพ.มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ สสจ.สิงห์บุรี นพ.ไกรสุข เพชรบุรีรัตน์ สสจ.พะเยา นพ.เพชรฤกษ์ แสนสวัสดิ์ สสจ.เพชรบุรี นพ.อดิสรณ์ วรรณะศักดิ์ สสจ.ตาก นพ.สาโรจน์ มะรุมดี สสจ.สุพรรณบุรี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ สสจ.นครนายก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี สสจ.ฉะเชิงเทรา นพ.ชัยวัฒน์ จิตตบุตร สสจ.ระยอง นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.ขอนแก่น นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู</p> <p>นพ.วราวุธ ชื่นตา สสจ.กำแพงเพชร นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา สสจ.อุบลราชธานี นพ.จักรวาล จุฑาทอง สสจ.มุกดาหาร นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร สสจ.นครปฐม นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สสจ.สตูล นพ.ภาณี ทรัพย์พิพัฒน์ สสจ.มหาสารคาม นพ.สงกรานต์ ไหมชุม สสจ.ยะลา นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ สสจ.ตรัง นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ สสจ.จันทบุรี นพ.อภิรัตน์ กัตถัญญตานนท์ สสจ.สระแก้ว นพ.ภูวเดช สุระโคตร สสจ.สุรินทร์</p> <p>ผอ.รพ. ได้แก่ นพ.วรเชษฐ เตชะรัก รพ.ลำพูน นพ.บรรเจิด นนทสูติ รพ.สงขลา นพ.ชรินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รพ.แม่สอด นพ.วีรศักดิ์ ครอบลาภเจริญ รพ.นครปฐม นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิม รพ.โพธาราม นพ.อายุส ภมระภาภา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ รพ.พระนั่งเกล้า นพ.มณฑิเตอร์ เฟื่องสมบัติ รพ.ปากช่องนานา พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ รพ.หัวหิน พญ.ฤทัย วรรณวินิจ รพ.สมุทรปราการ นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ รพ.พหลพลพยุหเสนา</p> <p>นพ.อนุกุล ไทยถนายนันต์ รพ.ปทุมธานี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมลา รพ.ชัยภูมิ นพ.ชุมพล เดชะอำไพ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นพ.ศราวดี ตั้งศรีสกุล รพ.เจ้าพระยายมราช นพ.ชุตินันท์ ตาบองศรีรักษ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นพ.สวรรค ชาญใจพานิช รพ.ชลบุรี นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล รพ.มหาสารคาม นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น นพ.สุรกิจ ยศพล รพ.หนองคาย นพ.ประวีณ ตันตพระภา รพ.สุรินทร์ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รพ.ร้อยเอ็ด นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน รพ.สุราษฎร์ธานี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ รพ.หาดใหญ่ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์กุล รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รพ.อินทร์บุรี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร รพ.ดำเนินสะดวก นพ.ศุภฤทธิ เสงคราวิทย์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ รพ.กาฬสินธุ์ นพ.ณรงค์ ธาดาดเดช รพ.บึงกาฬ นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตน์ รพ.สมเด็จพระยุพราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เดชอุตม
ไทยโพสต์	<p>ความร่วมมือพัฒนาและผลิตยา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตรใช้เองภายในประเทศ ระหว่าง ออย. และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และกล่าวว่า กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ออย. มีภารกิจในการจัดหาสำเร็จรูป และนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตใช้ภายในประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพผลิตยาในประเทศ โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการนำเข้าวัตถุเสพติดสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาและค่ารักษาของประเทศอย่างมาก และในอนาคตหากสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า โครงการแรกจะวิจัยและพัฒนาสูตรเพื่อการผลิต Fentanyl citrate injection ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในกลุ่มโอปิออยด์ ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งขณะนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด หากสามารถผลิตได้เองจะทำให้มีราคาถูกลง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการนำเข้า ลดความเสี่ยงของการเกิดการขาดแคลนยา รวมทั้งลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศ</p>
สยามรัฐ	<p>เตือนอาหารเสริมรักษาเอ็ดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผู้ป่วยโรคเอ็ดส์หยุดกินยาต้านไวรัส เนื่องจากหลงเชื่อว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งสามารถรักษาโรคเอ็ดส์ได้ ขอชี้แจงว่า ออย.ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาว่ารักษาโรคเอ็ดส์ได้ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ ผู้ป่วยเอ็ดส์ไม่ควรหยุดใช้ยาเอง ควรรับประทานยาภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมา ออย.ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ผู้ผลิตจำหน่าย พืชกร และผู้ดำเนินรายการ ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับโฆษณา รวมทั้งแจ้งสคบ.เพื่อตรวจสอบการจดทะเบียน ทั้งนี้ ออย.จะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย หากเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง จะมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรง พบบ่อยในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง องค์การอนามัยระบุว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยราว 15 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉลี่ยทุก ๆ 6 วินาที จะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน ในปี 2563 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า การป้องกันทำได้โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ คุมน้ำหนักอย่าให้อ้วน ลดหวาน มัน เค็ม งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพประจำปี</p>
มติชน	<p>โรคไทรอยด์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ออกประกาศการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ วันที่ 2-8 ต.ค. 2560 ว่า ปี 2559-2560 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไทรอยด์ประมาณ 50 รายต่อปี กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไทรอยด์ 2 ราย ทั้งนี้ อาจพบผู้ป่วยโรคไทรอยด์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน ติดต่อกันโดยการไอหรือจาม ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมีโอกาสเกิดโรคสูงถึงร้อยละ 90 แนะนำผู้ปกครองให้พาบุตรหลานไปรับวัคซีนที่สถานพยาบาลตามกำหนดอายุให้ครบ ถ้าไอหรือจามให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน และหากมีอาการไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือมีอาการไอถี่ๆ ติดกันเป็นชุด ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันที</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย	<p>หอยสองฝาปนเปื้อนโลหะหนัก</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มเก็บตัวอย่างหอยสองฝา ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม มาตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนโลหะหนัก พบการปนเปื้อนโลหะหนักประเภทแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.8 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหอยดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ ล้างอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหารทะเลดิบให้สะอาดก่อนนำไปใส่อาหารชนิดอื่น และกรณีที่มีผลให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ</p>
	โรคไข้หวัดนก

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาหาร ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มีคำสั่งระงับการนำเข้าเนื้อไก่และไข่จากประเทศอิตาลี เนื่องจากมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่า พบใช้หัวตันกสายพันธุ์ H5 N8 ในระดับรุนแรงระบาดในแถบจังหวัด Padua ของประเทศอิตาลี
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ เอเชียเนเวย์	พัฒนยาแผนโบราณ -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาเมียนมา แถลงว่า กรมเวชภัณฑ์ดั้งเดิม จะร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนยาเกาหลี แห่งเกาหลีใต้ พัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนโบราณของประเทศ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ในยาแผนโบราณเมียนมา รวมถึงจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการสร้างมาตรฐานสัดส่วนวัตถุดิบในการปรุงยาแผนโบราณด้วย
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพ มอนิเตอร์	รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ -เสนอข่าว สมัชชาโนเบลแห่งสถาบันคาโรลินสกา กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 ให้กับวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 3 คน คือ นายเจฟฟรีย์ ฮอลล์, นายไมเคิล รอสบาช และ นายไมเคิล ยิง ในฐานะผู้ค้นพบกลไกโมเลกุลที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพในสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่า "เซอร์คาเดียนริธึม" ซึ่งการค้นพบนี้ช่วยอธิบายว่า พืช สัตว์ และมนุษย์ ปรับจังหวะเวลาชีวภาพของตนอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิวัติของโลก โดยจะได้รับเงินรางวัล 9 ล้านโครนสวีเดน (ราว 36.3 ล้านบาท)
ข่าวสด	เด็กชายแดนใต้ขาดสารอาหาร -เสนอข่าว นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ เปิดเผยว่า ยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยแพร่ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย มีอัตราเด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาส มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น สูงถึงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11 ในขณะที่จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา มีภาวะนี้ร้อยละ 21, 19, 17 และ 13 ตามลำดับ
ไทยรัฐ	บัวบกบำรุงสมอง -เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้วิเคราะห์พบสรรพคุณของบัวบก สมุนไพรในกลุ่มโปรตีนผสมเปปซิน มีฤทธิ์รักษาแผลที่ผิวหนัง รักษาแผลในทางเดินอาหาร รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำ รักษาแผลในปาก และที่สำคัญ บำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์ และช่วยฟื้นฟูความจำ มีผลกับความจำและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ และยังช่วยเสริมการทำงานของกาบา ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ ลดความกระวนกระวาย ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย ทำให้อนอนหลับได้ง่ายขึ้น
ไทยโพสต์	วิถีแพทย์ทางเลือก -เสนอบทความ สถาบันนานาชาติอินเวชั่น จัดสัมมนา "มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก" โดยมี นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและห่างไกลโรคด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60
สยามรัฐ	ข้อมูลเท็จทางโซเชียล -เสนอข่าว จากข้อมูลที่แชร์ในโลกออนไลน์ ให้นำมะนาวและเกลือมาถูหน้าผากเพื่อบรรเทาอาการไมเกรน อย.ได้ให้ข้อมูลว่าไม่เป็นความจริง ไม่สามารถทำให้เกิดการดูดซึมสารใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวดไมเกรน เข้าสู่ร่างกาย และอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังจากความเป็นกรดอ่อนๆ ของมะนาวได้



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch